

‘ชาญศิลป์’ชู6ข้อ นำ‘ปตท.’ยั่งยืน

เสนอบอร์ด ธ.ค.นี้
ดันลงทุนผลิตยา

กรุงเทพธุรกิจ ● ซีอีโอ ปตท. ชูวิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนองค์กร 2 ปี ผ่านนโยบาย
“CHANGE for Future of Thailand 4.0”
6 ด้าน เน้นสร้างทีมเวิร์ค สานต่อธุรกิจ
โปร่งใสสู่ความยั่งยืน เตรียมชงบอร์ด
ธ.ค.นี้ สรุปรูปแบบลงทุนโรงผลิตยา
ด้านมะเร็ง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(CEO) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หรือ PTT เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่อยู่ใน
ตำแหน่ง จะสานต่อการดำเนินงานตาม
กลยุทธ์ของปตท. โดยปรับปรุงการทำงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
ผ่านนโยบาย “CHANGE for Future
of Thailand 4.0” มีองค์ประกอบ 6 ด้าน
ได้แก่ 1. Continuity สานต่อเพื่อความ
ต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนิน
ธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide
now และ Design now

2. Honesty ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
และดำเนินการอย่างมีจริยธรรมนำธุรกิจ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างสมดุล



ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

3. Alignment ขยายความร่วมมือ
เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน ใช้ความเข้มแข็ง
จากภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม
สร้างพลังร่วมเพื่อบริหารจัดการความ
เชี่ยวชาญ กระจายโอกาสการเติบโต
ออกสู่สังคมภายนอก

4. New Innovation Solution
สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่ ท้าธุรกิจ
ที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่ (New
S-Curve) ของ ปตท. โดยนำเทคโนโลยี
นวัตกรรม และแนว ความคิดใหม่
มาสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ
ที่มีศักยภาพ เช่น การที่ ปตท. ได้ลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับ กรุงเทพมหานคร
เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ
ด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี รวมทั้ง
การที่ปตท. MOU องค์การเภสัชกรรม
(อภ.) ตึกขามลิตยาไปโอพาร์ทเมนท์
ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนและนำเสนอ
บอร์ด ปตท. พิจารณารูปแบบการลงทุนได้
ในเดือนธ.ค.นี้

5. Good Governance กำกับดูแลดี
มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นการดำเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
เที่ยงตรง เป็นธรรม และตรวจสอบได้
โดยปรับปรุงบทบาทในการกำกับดูแล
บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
คำนึงถึงผลประโยชน์ภาพรวมของกลุ่ม
ปตท. ตลอดทั้งสายโซ่ธุรกิจ เพื่อรักษา
ความมั่นคงและมั่นคงทั้งในเรื่องของ
ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีที่สำคัญ
กับประเทศต่อไป

และ 6. Excellence Team Work
สร้างคนรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
มุ่งพัฒนาพนักงานทุกรุ่นให้สามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม มีศักยภาพ ความกล้า
และพร้อมรับสภาวะการณืที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่กล้าที่จะก้าวข้าม
ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ

“ที่ผ่านมา ปตท. ยังมีเรื่องค้างอยู่ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
และกรณีวิบัติคดีหลายของ บริษัท โกลบอล
กรีนเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC
ดังนั้น ปตท. จึงได้ตั้งหน่วยกำกับดูแล
องค์กรและกิจการสัมพันธ์ (GRC) มาดูแล
องค์กรในกลุ่มปตท. เพื่อให้มีระบบดูแล
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม ป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีต”

ทั้งนี้ ปตท. จะให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P)
อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับ
การดูแลชุมชนและสังคม (People)
การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐาน
ความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม
เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity)
เป็นไทยก้าวหน้าและมีความสุขต่อไป

สำหรับการลงทุนในอินโดนีเซีย
ปตท. จะนำเม็ดพลาสติก และน้ำมัน
เข้าไปขาย ส่วนแผนการนำธุรกิจถ่านหิน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะชัดเจน
ในไตรมาส 1-2 ปีหน้า ขณะที่ธุรกิจสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม ยังให้ ปตท.สผ.
เป็นผู้พิจารณา